

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๓



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๒๘๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกักเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมดังกล่าวได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๔ (ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) และขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวงมหาดไทยยืนยันร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า OTOP ร้านบริการ (เฉพาะทำผม ทำเล็บ) และบริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น) โดยดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้าร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๔ ลงนามยืนยันในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่ ๔” สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านำแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไปลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการคนละครึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ การยืนยันร้านค้าให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยดำเนินการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppbb.moi.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุเทพพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๒ ๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐